
 
 
 

   สารประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จํากดั 

          

6 เมษายน 2563 

เรียน เพือนสมาชิก สอมธ. ทรัีกทุกท่าน 

 ตามที สอมธ. ได้ออกมาตรการ พักชําระเงินต้น ลดดอกเบีย . % ให้กับสมาชิกเพือบรรเทาความ

เดือดร้อนจากเหตุระบาดของเชือไวรัสโคโรนา  (COVID 19) ให้แก่สมาชิกนัน ปรากฎมีประเด็นทีสมาชิก

จาํนวนหนึงได้สอบถามมาตามช่องทางต่าง ๆ ว่า  

 -  ทําไมถึงพกัแต่เงินตน้น่าจะพกัทงัเงินตน้และดอกเบยีเหมือนกบัธนาคารบางแห่ง ? 

 - ทําไมตอ้งใหผู้ค้าํรบัรองดว้ย หาตวัยาก มีขนัตอนเยอะ ยุ่งยาก ? 

 สอมธ. ขอชีแจงประเด็นดงักล่าว และขอใชโ้อกาสนีสรุปมาตรการโดยรวมต่าง ๆ และมาตรการที

คาดว่าจะพิจารณาเพมิเติม ดงันี 

 ประการทีหนึง ก่อนอืนขอทําความเข้าใจก่อนว่า สหกรณ์ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ บางอย่างทําได้

เหมือนกันและบางอย่างกท็าํได้ไม่เหมือนกัน มีขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบแตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึงคือ 

ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์อยู่ในบังคับของกฎหมายคนละฉบับ มีองค์กรกาํกบัดูแลคนละส่วนครับ ธนาคารพาณิชย์

อยู่ภายใต้การกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะทีสหกรณ์ออมทรัพย์ดาํเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.  กาํกบัดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านท่านอธบิดีกรมฯ ในฐานะ

นายทะเบียนสหกรณ์ ดังนัน หากเพือนสมาชิกจะนาํสหกรณ์ไปเทียบกับธนาคารพาณิชย์ว่าทาํไมถึงไม่ทาํเหมือนกัน 

เช่นให้ลดทงัต้นทงัดอกเบยี ซงึไม่สามารถเปรียบเทยีบได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

 ประการทีสอง การตัดสนิใจใช้มาตรการใด ๆ ของสหกรณ์ ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบ และมีมติให้ปฏิบัติได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ดังนันมาตรการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิก จึงพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักการของสหกรณ์ ณ ช่วงเวลาทพีิจารณา และภายใต้ข้อจาํกัดของ

ระเบียบข้อบังคับ ในการช่วยเหลือสมาชิกกต้็องคํานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรด้วยซึงสมาชิกทุกคนมี

หุ้นส่วน ดังนันในการพิจารณามาตรการใด ๆ จึงจาํเป็นต้องคาํนึงถึงความมันคงและผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่

ด้วย แต่คณะกรรมการกรั็บฟังปัญหาทุกปัญหา และจะนาํไปพิจารณาว่าหากสามารถช่วยเหลือเพิมเติมด้านใดได้ โดย

ไม่ทาํให้องค์การตกอยู่ในภาวะความเสยีง กจ็ะนาํไปพิจารณาเพือช่วยเหลือสมาชิกต่อไปตามหลักการของสหกรณ์  

 ประการทีสาม ณ วันท ีคณะกรรมการอาํนวยการ สอมธ.(ในคราวประชุมเมือวันท ี  มี.ค. ) และ

คณะกรรมการดาํเนินการ (ในคราวประชุมเมือวันท ี  มี.ค. ) ได้พิจารณาเรืองนี กใ็ช้หลักการว่า ขอให้ช่วยเหลือ

สมาชิกให้เตม็ทโีดยพิจารณาข้อจาํกัดของระเบียบว่า ให้ทาํอะไรได้บ้าง ห้ามอะไรบ้าง โดยศึกษามาตรการช่วยเหลือ

สมาชิกจากสหกรณ์อืน ๆ ด้วยว่าได้มีมติออกมาตรการใดบ้าง เพราะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับเดียวกัน อาจมี

ต่างกันบ้างทีข้อบังคับกับระเบียบในบางเรือง และเมือพิจารณาระเบียบของ สอมธ. แล้วมีข้ อจํากัด บางประการ 

ประกอบกบัศึกษาจากแนวทางทสีหกรณ์อนืได้ดาํเนินการออกมาตรการต่าง ๆ ไว้ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 
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ดาํเนินการ   ข้อเทจ็จริงปรากฎว่าสหกรณ์ต่าง ๆ ทีออกมาตรการในช่วงเวลานัน ต่างเสนอมาตรการทใีห้พักชําระ

เฉพาะเงินต้นเท่านัน ผู้กู้ของทุกสหกรณ์ยังคงต้องชําระดอกเบีย ยังไม่ปรากฎว่ามีสหกรณ์ใดทมีีมาตรการพักทงัเงิน

ต้นและดอกเบยี  

 ประการทีสี เมือ สอมธ. เห็นว่า ในประเด็นมาตรการในส่วนการพักชําระหนีให้กับสมาชิก ข้อมูลทีจะ

ตัดสินใจได้เหมาะสมในขณะนันคือการพักชําระเงินต้นเพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการก็ได้พิจา รณาลดอัตรา

ดอกเบียด้วย โดยให้ลด ร้อยละ .  จากร้อยละ .  เป็นร้อยละ .  ซึงกเ็ป็นการลดโดยไม่ต้องยืนคาํขอแต่

อย่างใดในทุกสญัญาตามประกาศ 

 ประการทีหา้ หากต่อไปกรรมการฯ จะต้องพิจารณาออกมาตรการให้พักชาํระดอกเบียไปพร้อมเงินต้น

ด้วย จาํเป็นต้องแก้ไขระเบียบสหกรณ์  หากต้องแก้ระเบียบต้องมีเหตุผลทอีธิบายได้  ขณะนีกาํลังมอบฝ่ายวิเคราะห์

ไปประเมินให้รอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยประกอบเพิมเติมอีกหลายปัจจัย ซึงคณะกรรมการเห็นว่าหากเร่งตัดสินใจ

ในประเดน็นีโดยไม่มีข้อเทจ็จริงจากฝ่ายวิเคราะห์ก่อน กอ็าจจะกระทบต่อความมันคงของกิจการโดยรวมได้ในระยะ

ต่อไป รายได้หลักของสหกรณ์มาจากทางเลือกไม่กทีางตามข้อบังคับปัจจุบันทเีปิดให้ทาํได้ ในขณะทธีนาคารพาณิชย์มี

เครืองมือให้บริหารรายได้มากมาย เช่นดอกเบยีจากบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเป็นตัวแทนประกนัภัย  โบ

รกเกอร์ ในตลาดทุน ฯลฯ ดังนัน การทธีนาคารพาณิชย์สามารถพักชาํระหนีทงัต้นและดอกเบยีนัน เพราะมีช่องทางที

สามารถบริหารรายได้อนืทยืีดหยุ่นกว่าสหกรณ์อย่างหาทเีปรียบมิได้ 

 ประการทีหก ในประเดน็ทต้ีองมีผู้คาํประกันรับรอง เป็นเรืองทีเกียวข้องกับสิทธิของผู้คาํประกันตาม

หลักเกณฑ์ทไีม่สามารถหลีกเลียงได้ สัญญาใด ๆ ทมีีผู้คาํประกันตามกฎหมาย เมือมีการเปลียนแปลงทีกระทบกับ

สัญญา ผู้คาํประกันในสัญญาเดิมต้องให้ความยินยอมให้มีการขอพักชาํระหนี เพราะผู้คาํประกันต้องร่วมรับผิดชอบ

กบัทุกการเปลียนแปลงในสญัญาตามกฎหมาย หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ผู้คาํต้องลงนามในแบบคาํขอเดียวกนักบัผู้

กู้เพือยืนยันตัวตนทแีท้จริงต่อหน้าเจ้าหน้าท ีตามระเบียบของ สอมธ.  

 ประการทีเจ็ด สอมธ. เข้าใจความจาํเป็นและความไม่สะดวกในการเดินทางไปพบปะกนัตามสถานการณ์

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของผู้กู้และผู้คําประกัน จึงได้ให้ความยืดหยุ่นและลด

ความยุ่งยากซับซ้อนด้วยการออกมาตรการเสริมให้สามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์ออนไลน์กนัได้ระหว่างผู้คาํประกันกบัผู้

กู้  และผู้กู้ ต้องรวบรวมไฟล์ส่งออนไลน์ให้ จนท. ได้ เพียงแต่ต้องนําต้นฉบับจริ งส่งให้กับ จนท.สินเชือด้วยเพือ

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของไฟล์เอกสารต่าง ๆ ทส่ีงออนไลน์ตามทกีฎหมายกาํหนด โดยอนุโลมให้ส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือเรียก Kerry/ Grab ไปส่งให้กไ็ม่ได้ขัดข้อง 

 ประการทีแปด สอมธ. ยังได้ช่วยเพิมมาตรการอาํนวยความสะดวกให้ผู้กู้  ผู้คาํ สามารถตรวจสอบข้อมูล

ทางการเงินส่วนบุคคลได้ทางระบบออนไลน์เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบการยืนคาํขอได้สะดวกรวดเรว็ยิงขึน ลดความ

ยุ่งยากซับซ้อนทต้ีองไปพบเจ้าหน้าทเีพือขอข้อมูลต่าง ๆ มากรอกในแบบคาํขอ  ซงึนับเป็นครังแรกทสีมาชิกสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปททีาํการของสหกรณ์   
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 ประการทีเกา้ คณะกรรมการ สอมธ. มีความปรารถนาดีกับสมาชิก จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ดังได้

กล่าวข้างต้น รวมทังมาตรการซือประกันภัยกลุ่ม สาํหรับสมาชิกทีพบการติดเชือโดยจะได้รับเงิน  หมืนบาทเมือ

ตรวจพบเชอืโดยการยืนยันของแพทย์  นอกจากนี สอมธ. ยังได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้สมาชิกสามารถถอนเงิน

ได้จากตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ได้ และได้เร่งให้ทาํการพัฒนาระบบอยู่ในขณะนี  

 ประการทสีิบ มาตรการการพักชาํระทงัเงินต้น และดอกเบีย จะทาํได้หลังจากได้รับผลการวิเคราะห์และ

จาํลองสถานภาพการดาํเนินการตามมาตรการดังกล่าวร่วมกบัปัจจัยและตัวแปรทเีกยีวข้อง หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่

ทาํให้เกดิผลกระทบด้านความมนัคงของ สอมธ. กจ็ะนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ต่อไป 

 ขอกราบเรียนสมาชิก สอมธ. ด้วยความเคารพว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาออกมาตรการต่าง ๆ เพือ

ช่วยเหลือสมาชิกทไีด้รับความเดือดร้อน และอาํนวยความสะดวกตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ แต่ต้องคาํนึงถึง

ความมันคงขององค์กร ซงึเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ด้วย คณะกรรมการฯ ตระหนักดีว่าคงไม่สามารถออก

มาตรการใดททีาํให้สมาชิกทุกคนพึงพอใจได้ตามสภาพและเงือนไขของแต่ละบุคคล แต่ สอมธ. ไม่ปิดกนัทจีะรับฟัง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือไปปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้ดียิงขึนต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิงว่า คาํ

ชีแจงทังสิบประการจะช่วยให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและคลายความสงสัยต่าง  ๆ ไปได้ไม่มากก็น้อย และต้อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทสีมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทเีป็นประโยชน์  สอมธ. จะนาํข้อเสนอแนะต่าง  ๆ  

ไปพิจารณาหากปรากฎผลในภายภาคหน้าว่าจะสามารถออกมาตรการเพิมเติมทเีป็นผลดีกับสมาชิกได้โดยไม่ขัดต่อ

หลักการ กฎหมาย และความมันคงของสหกรณ์ 

 ในการตอบคาํถามอืน ๆ นอกจากประเดน็นี สามารถไปอ่านคาํตอบจากคาํถามทถีามบ่อย - Frequent 

Asked Questions (FAQ) ได้ท ีเวบ็ไซต์ สอมธ.  และเฟสบุคกลุ่ม สอมธ.  

 ขอให้สมาชิกโปรดรักษาสขุภาพด้วยครับ 

 

              ด้วยความปรารถนาดี 

 

 

     รองศาสตราจารย์ ว่าทร้ีอยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ 

             ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. 
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